

Số: /BC-UBND

Triệu Phong, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2024

I. Công tác chỉ đạo, điều hành chung

1. Về chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên, sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước:

UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sớm ban hành Kế hoạch, cụ thể hóa các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên, của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 để tổ chức triển khai thực hiện, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương ngay từ đầu năm¹. Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 để làm cơ sở định hướng cho hoạt động năm²; đồng thời ban hành các chương trình, kế hoạch quan trọng trên các lĩnh vực để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, đầu tư công, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chỉ đạo chuẩn bị dự thảo các văn bản đề sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch, nghị quyết, đề án của Trung ương, của tỉnh, huyện phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo yêu cầu đề ra.

Kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy các Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy.

2. Việc chấp hành quy chế làm việc, chương trình công tác

UBND huyện tuân thủ nguyên tắc làm việc theo chế độ tập trung dân chủ kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND huyện với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện.

Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo sâu sát, điều hành quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm. Tăng cường đi cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn, đồng thời chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, các nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện công khai hoạt động chỉ đạo, điều hành, chủ trương, chính sách thông qua nhiều hình thức và trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình

¹ Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 về việc giao dự toán thu chi, ngân sách Nhà nước năm 2024 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

² Chương trình công tác trọng tâm số 4417/CTr-UBND ngày 27/12/2023.

thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị định kỳ hàng tháng, hàng quý, đồng thời đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chỉ đạo quyết liệt trong công tác CCHC nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong năm 2023, phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2024.

Chương trình công tác của UBND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện bám sát chương trình công tác của Huyện ủy, HĐND huyện. UBND huyện đã chủ động bố trí, sắp xếp lịch làm việc hằng tuần của lãnh đạo UBND huyện, đảm bảo điều hành mọi hoạt động thông suốt, hiệu quả. Chủ trì, tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo theo các nội dung chương trình công tác của tỉnh, huyện. Các cuộc họp của UBND huyện nội dung được chuẩn bị chu đáo, triệu tập đúng thành phần. Ngoài xử lý công việc thường xuyên, UBND huyện, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện quan tâm xử lý, giải quyết các công việc đột xuất, phát sinh, những vấn đề quan trọng khác. Thông báo kết luận cuộc họp được ban hành kịp thời, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện.

UBND huyện thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, xin ý kiến Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện theo quy định, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và tuân thủ các quy định của pháp luật. Tính đến ngày 10/6/2024, UBND huyện đã ban hành 5.027 văn bản các loại, trong đó bao gồm: 2.181 quyết định, 250 báo cáo, 127 thông báo, 118 kế hoạch, 2.218 công văn, 02 chỉ thị, 07 công điện, 124 tờ trình. Tiếp nhận xử lý hơn 5.000 văn bản đến các loại.

Công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc giữa các thành viên UBND huyện có nhiều chuyển biến tích cực, do vậy nhiều nhiệm vụ, công việc liên quan đến các phòng, ban, đơn vị, địa phương đã được phối hợp triển khai thực hiện kịp thời, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, từng bước hạn chế tình trạng né tránh, đùn đẩy giữa các cơ quan. Các thành viên UBND huyện tham gia tích cực vào việc giải quyết các công việc chung, tham dự nghiêm túc các phiên họp, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. UBND huyện đã duy trì và thực hiện nghiêm túc các phiên họp thường kỳ, các phiên hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện để chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì trên 200 cuộc họp, buổi làm việc chuyên đề triển khai các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực: đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất, dự án xây dựng, GPMB các công trình trên địa bàn huyện, giải quyết đơn thư, công tác triển khai kế hoạch sản xuất,... đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

3. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ:

UBND huyện luôn phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh trong việc triển khai các nhiệm vụ trên các lĩnh vực; nhất là chủ động, tích cực trong việc đề xuất hỗ trợ, cân đối nguồn ngân sách và triển khai các mô hình, dự án. Tham gia đóng góp ý kiến đầy đủ, kịp thời vào các dự thảo văn bản quy phạm

pháp luật, các đề án, dự án của các sở, ban ngành về những vấn đề liên quan tới huyện. Phối hợp chuẩn bị tốt chương trình, nội dung phục vụ các buổi làm việc với UBND tỉnh, và các Sở, ban, ngành của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo UBND tỉnh và các Sở ban ngành cấp tỉnh.

Đề xuất Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện thông qua các chương trình, nội dung công tác trọng tâm trên các lĩnh vực. Trong mối quan hệ với Thường trực HĐND huyện, UBND huyện luôn duy trì trao đổi thống nhất chủ trương, biện pháp nhằm giải quyết tốt các vấn đề vướng mắc và phát sinh giữa các kỳ họp, chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao. Trong 6 tháng, UBND huyện đã đề nghị với Thường trực HĐND huyện tổ chức 02 kỳ họp chuyên đề thông qua các nội dung phát sinh ngoài chương trình công tác để thông qua chủ trương đầu tư các công trình xây dựng cơ bản và thông qua phương án sáp nhập xã trên địa bàn huyện. Tham gia các đợt tiếp xúc cử tri; tiếp thu, ghi nhận, trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND qua các đợt tiếp xúc cử tri và các chương trình giám sát.

UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội; tạo mọi điều kiện nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội cũng như trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng, củng cố chính quyền, tự giác thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều có sự giám sát, tham gia đóng góp của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với Tòa án Nhân dân huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính.

II. Kết quả chỉ đạo cụ thể trên các lĩnh vực:

1. Triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phát triển kinh tế:

Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm 2024 và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 3.953,625 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 47,71% KH. Sản xuất vụ Đông Xuân được tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, tăng so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp ước đạt 684 tỷ đồng, tăng 1,35%, đạt 48,89% KH.

UBND huyện đã có nhiều chủ trương và các giải pháp chỉ đạo nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho các doanh nghiệp; quan tâm công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, đẩy mạnh công tác khuyến công, hướng dẫn đổi mới công nghệ tại các cơ sở sản xuất, đặc biệt là các ngành sản xuất ít ảnh hưởng đến môi trường, góp phần tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển ổn định và bền vững. 6 tháng đầu năm,

tình hình sản xuất công nghiệp ổn định và tăng so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN tăng 16,95%; đã phối hợp, tham gia ý kiến 05 dự án đầu tư vào địa bàn, trong đó, có 02 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Công tác giám sát và quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được chú trọng; đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất.

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, quản lý xây dựng theo quy hoạch được tập trung chỉ đạo; chỉ đạo triển khai Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Phong đến năm 2040, định hướng đến năm 2050. Công tác phát triển đô thị, xây dựng đô thị văn minh được quan tâm chỉ đạo, nhất là việc quy hoạch và đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng.

Nhiệm vụ thu - chi ngân sách được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Triển khai các giải pháp tăng thu, nuôi dưỡng nguồn thu; đẩy mạnh chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt: 381,334 tỷ đồng, đạt 72% DT tỉnh giao, 68% DT huyện giao, trong đó: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt: 31,651 tỷ đồng, đạt 58% DT tỉnh giao, 44% DT huyện giao. Nếu loại trừ khoản thu sử dụng đất thì thu cân đối ngân sách là 25,238 tỷ đồng, đạt 83% DT. Chỉ đạo các cơ quan, địa phương hoàn thành các hồ sơ thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn, đặc biệt các công trình NTM xã làm chủ đầu tư.

Trong điều kiện nguồn kinh phí từ đầu giá QSD đất đang gặp khó khăn, UBND huyện đã tích cực tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của Công ty TNHH Điện gió Hướng Phùng với số tiền 06 tỷ đồng để xây dựng Trường Mầm non Triệu Ái và Nhà đa năng Trường Tiểu học Triệu Ái.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tập trung chỉ đạo công tác quy chủ đất rừng, giao đất cho Nhân dân đối với diện tích các tổ chức bàn giao cho địa phương quản lý. Tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của Trung ương, tỉnh, huyện.

2. Huy động, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xã NTM; xây dựng xã NTM nâng cao, huyện NTM:

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh theo kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo các ban, ngành, địa phương huy động nguồn lực để xây dựng NTM; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới. Đến nay, 17/17 xã trên địa bàn huyện đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao; huyện đã hoàn thành hồ sơ, được Hội đồng thẩm định tỉnh công nhận và UBND tỉnh đã trình, đề nghị Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng NTM nâng cao năm 2024 tại các xã: Triệu Thuận, Triệu Ái, Triệu Độ; thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn mẫu và các sản phẩm OCOP theo kế hoạch.

3. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng.

Huy động các nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, tôn tạo các di tích lịch sử ở địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế:

Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ các chính sách hỗ trợ có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Thực hiện tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc mộ, nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công; Rà soát, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ kịp thời. Tăng cường chỉ đạo thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn, đã thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho 899 người có công đạt 101% KH và 2.579 đối tượng bảo trợ xã hội đạt 106% KH tỉnh giao.

Công tác thông tin, tuyên truyền được tập trung thực hiện với nhiều hình thức phong phú nhân các ngày Lễ, Tết của quê hương, đất nước³; tham gia Giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Trị mở rộng năm 2024 Lễ hội thống nhất non sông tại di tích quốc gia đặc biệt Đồi bờ Hiền Lương - Bến Hải, kết quả đạt giải Nhất toàn đoàn.

Công tác quản lý di sản văn hoá được quan tâm, tiếp tục triển khai các nội dung sau Hội thảo khoa học “Hệ thống di tích Chúa Nguyễn tại huyện Triệu Phong - Những giá trị lịch sử, văn hoá và định hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản”. Hoàn thiện Đồ án quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia “Các địa điểm liên quan đến dinh Chúa Nguyễn (1558-1626)”, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa giai đoạn 2022 - 2025.

Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm. 06 tháng đầu năm 2024, đã tổ chức 05 lớp dạy nghề với 155 học viên tham dự; tạo việc làm mới cho 1.500 người đạt 75% KH; trong đó: Xuất khẩu lao động nước ngoài 120 người đạt 60% KH.

Chỉ đạo triển khai kế hoạch giáo dục và đào tạo theo đúng quy định và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác huy động và duy trì số lượng học sinh ở tất cả các cấp học, ngành học đạt kết quả tốt; nhất là việc huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ mầm non đến trường. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được nâng cao, tham gia thi HSG cấp tỉnh đạt 72 giải, trong đó: 02 giải nhất, 12 giải nhì, 29 giải ba. Tham gia các hội thi cấp quốc gia, cấp tỉnh đạt thành tích cao⁴. Tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng huyện Triệu Phong lần thứ VII năm 2023 -

³ "Mừng Đảng - Mừng Xuân" năm 2024; kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; 117 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn; 52 năm Ngày giải phóng huyện Triệu Phong, 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 138 năm ngày Quốc tế Lao động, hưởng ứng Lễ hội "Vì Hòa bình" năm 2024....;

⁴ : 01 Huy chương vàng - Cuộc thi Tin Học Miền Trung - Tây Nguyên; 01 Huy chương Bạc - Vòng quốc gia Cuộc thi Olympic Toán quốc tế; Đạt giải Ba - Hội thi Đình cấp Quốc gia - Trạng Nguyên Tiếng Việt; Đạt giải Nhất - Cuộc thi tin học trẻ cấp tỉnh.

2024 và tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Trị lần thứ VII năm 2024 đạt 05 Huy chương vàng Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng tiếp tục được thực hiện, đến nay, toàn huyện có 40/42 đơn vị được công nhận đạt kiểm định chất lượng và trường đạt chuẩn quốc gia.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng, chống bệnh truyền nhiễm, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai thường xuyên, kịp thời. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,5%. Các trang thiết bị y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh từng bước được nâng cấp và hiện đại hóa góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của chính quyền; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành. Ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ; kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng ban, đơn vị, UBND các xã thị trấn.

Hoàn thành Đề án vị trí việc làm các cơ quan khối chính quyền huyện và được UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo theo quy định. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC năm 2024. Chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong năm 2023, phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2024, trong đó tập trung thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo liên quan đến TTHC; Tổ chức ký cam kết duy trì, cải thiện đối với các Chỉ số Par Index, Sipas, Papi năm 2024 giữa Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện.

Triển khai quyết liệt, có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định; rà soát, xử lý dứt điểm các đơn thư tồn đọng, xử lý kết luận sau thanh tra. Công tác thanh tra, kiểm tra đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch.

5. Củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, nắm chắc diễn biến tình hình, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn các ngày lễ, sự kiện chính trị của quê hương, đất nước

Chỉ đạo các lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình, trực SSCĐ nghiêm túc, bảo đảm an toàn, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ, nhất là trong các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước. Tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo

đảm an toàn giao thông. Công tác phòng, chống cháy, nổ tiếp tục được tăng cường và thực hiện có hiệu quả, không để xảy ra cháy, nổ trong khu dân cư.

Tổ chức tốt Lễ giao nhận quân năm 2024 đạt 100% Kế hoạch.

III. Khó khăn, hạn chế:

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, chưa tập trung hoàn thành đúng mục tiêu, tiến độ theo quy định tại các thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện.

- Sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương trong giải quyết một số nhiệm vụ còn lúng túng, thiếu đồng bộ nên hiệu quả chưa cao.

IV. Phương hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2024:

1. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 1149-KL/HU ngày 15/12/2023 của Huyện ủy và Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực; rà soát, tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia, tỉnh, huyện; đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng.

3. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Hè - Thu và Thu - Đông năm 2024 đảm bảo khung thời vụ, áp dụng các biện pháp phòng, chống hạn có hiệu quả; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/HU của Huyện ủy về tập trung, tích tụ ruộng đất để hình thành vùng sản xuất hàng hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đẩy mạnh công tác tái đàn, tiếp tục phát triển theo hướng chăn nuôi tập trung, giảm chăn nuôi nhỏ lẻ. Khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại gắn với an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tích cực hỗ trợ các hộ dân nuôi tôm phục hồi sản xuất, hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh, tìm đầu ra cho sản phẩm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm 2 giai đoạn.

4. Tập trung nguồn lực hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao tại các xã Triệu Thuận, Triệu Ái, Triệu Độ theo kế hoạch đề ra; Chỉ đạo hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM sau khi có ý kiến thẩm định của các cơ quan Trung ương; tăng cường vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng đời sống văn hóa đáp ứng yêu cầu Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.

5. Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Tập trung kiểm tra, chủ động phương tiện, lực lượng trong phòng

chống bão và siêu bão. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu.

6. Tập trung các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phát triển sản xuất. Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, trọng tâm là các dự án sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ quy mô lớn, chất lượng cao. Tiếp tục phát triển các hoạt động xúc tiến thương mại các sản phẩm có thế mạnh của địa phương. Triển khai các chính sách hỗ trợ và nhân rộng các mô hình ứng dụng KHCN trên địa bàn huyện.

7. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong thu chi ngân sách, tránh tình trạng thất thu và lạm thu, thực hiện triệt để tiết kiệm chi. Chỉ đạo công tác đấu giá QSD đất linh hoạt và hiệu quả để tạo nguồn thu. Tập trung chống thất thu và không bỏ sót nguồn thu trên các lĩnh vực. Các xã, thị trấn chủ động phối hợp với ngành thuế tăng cường các biện pháp thu thuế trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách; đồng thời tăng cường các giải pháp thu nợ đọng thuế. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024; tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Quyết liệt chỉ đạo giải ngân, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm.

8. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên - môi trường. Tập trung chỉ đạo công tác quy chủ đất rừng, phương án giao đất các tổ chức bàn giao lại cho địa phương quản lý đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục triển khai và phối hợp với các Sở, ban ngành cấp tỉnh đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện một số dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

9. Tập trung công tác tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Tổ chức và tham gia hưởng ứng tốt các hoạt động Lễ hội Vi Hoà bình năm 2024; tổ chức triển lãm mỹ thuật của họa sĩ Lê Bá Đảng với chủ đề "Khát vọng Hoà Bình"; các hoạt động kỷ niệm 555 năm danh xưng Triệu Phong (1469 - 2024), 200 năm Ngày sinh Kỳ vĩ quận công Nguyễn Văn Tường (14/10/1824 - 14/10/2024), 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024); chỉ đạo tổ chức tốt kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn Ái Tử (01/8/1994 - 01/8/2024) và một số ngày lễ, sự kiện lớn năm 2024 của huyện và các ngành, địa phương. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch dạy học theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. Duy trì và nâng cao các tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia; nâng cấp chất lượng các trường đã đạt chuẩn quốc gia mức 1 lên mức 2. Tổ chức các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày TBLN (27/7/1947- 27/7/2024). Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

10. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng chuyên môn, tham mưu, giải quyết công việc, đạo đức công vụ của đội ngũ CBCC, VC. Kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ và văn hóa ứng xử nơi công sở. Thực hiện tốt công tác phối hợp trong giải quyết nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cam kết với Chủ tịch UBND huyện, các nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác trọng tâm, các kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện.

11. Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tại đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận 01 cửa các cấp; nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công mức độ cao, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả TTHC. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, hạn chế thấp nhất khiếu kiện đông người, vượt cấp.

12. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh. Triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đề án trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 30 năm Ngày huyện Triệu Phong đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm; tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế các tai, tệ nạn xã hội, ma túy, tín dụng đen và kiểm chế tai nạn giao thông. Chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ xã năm 2024.

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2024./.

Nơi nhận:

- TT. H.U; TT.HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN; tổ chức CT-XH;
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, PVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan văn Linh